

**Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn
và Đoàn trực thuộc.**

Thực hiện Kế hoạch 276-KH/TĐTN-TNNT, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” và các hoạt động để thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh năm 2021;

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm, triển khai các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền tại địa phương, đơn vị về Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh trên các phương tiện của Đoàn đến đông đảo cán bộ, ĐVTN và nhân dân.

2. Thời gian và địa điểm

Khai mạc Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh: vào lúc **09h15 ngày 28 tháng 12 năm 2021**, bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn. Đề nghị các đơn vị bố trí để các đồng chí UVBTV tham dự trực tuyến tại các địa phương, đơn vị đảm bảo tính trang trọng.

3. Tiêu chí xây dựng Video clip

Video clip có thời lượng từ 7 đến 10 phút ghi hình và thuyết trình về các mô hình, sản phẩm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực do các bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, học sinh, sinh viên của đơn vị mình sáng tạo nên như: các sáng chế liên quan tới khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, học tập, làm việc, các ý tưởng làm du lịch phát triển kinh tế địa phương, các đề tài nghiên cứu phục vụ vào đời sống, kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chương trình OCOP của thanh niên, giới thiệu các đặc sản địa phương, các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các mô hình, dụng cụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Các đơn vị lưu ý có thể bố trí 01 địa điểm phù hợp để trưng bày tất cả các sản phẩm, mô hình tại địa phương, đơn vị mình hoặc tổ chức ghi hình thực địa các sản phẩm, mô hình và thực hiện thuyết trình sao cho phong phú và thể hiện được ưu thế, tiềm năng của địa phương, đơn vị mình đồng thời góp phần quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm, mô hình của địa phương, đơn vị.

3. Hình thức, phương pháp trưng bày các sản phẩm

Sau ngày khai mạc các đơn vị sẽ có 10 ngày để thực hiện Video clip và tổ chức trưng bày (đăng tải) đồng loạt trên fanpage của đơn vị vào ngày 06/01/2021. Đồng thời gửi file Video clip về Ban TNNT, CNVC&ĐT Tỉnh Đoàn để tuyên truyền trong toàn Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển khai đảm bảo theo nội dung của công văn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, Ban TNNT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Lê Minh Dương